
Làm gì khi trẻ sặc sữa?

   Bé đang bú bỗng ho sặc sụa, tím tái và lịm đi. Đó là bé đã bị sặc sữa, một tai biến
thường gặp khi bú bình. Sữa tràn vào khí quản, thậm chí vào tận phế nang làm tắc đường
hô hấp hoặc cản trở quá trình trao đổi khí giữa phế nang và mao mạch, khiến trẻ có thể
chết vì thiếu ôxy.

  

   

Theo các chuyên gia y tế, sặc sữa ở trẻ nhỏ có thể xảy ra do yếu tố bên trong và bên ngoài.

  

   Yếu tố bên trong:

  

   Trẻ mới sinh có dị tật ở các cơ quan liên quan đến việc mút, nuốt như là: sứt môi, hở hàm
ếch, điểm nối giữa thực quản và hệ hô hấp có vấn đề.

  

   Trẻ mới sinh có vấn đề về bệnh tim hoặc phổi làm cho trẻ phải thở gấp, nên cơ hội bị sặc sữa
nhiều hơn trẻ bình thường.

  

   Trẻ có biểu hiện phát triển chậm hoặc mắc bệnh co giật cũng dễ bị sặc sữa hơn trẻ bình
thường.

      

   Yếu tố bên ngoài:

  

   Do cách cho con bú: khi bú sữa mẹ, trẻ ít bị sặc sữa, vì khi trẻ mút thì sữa mới chảy. Nhưng
nếu bú sữa bình dù trẻ không mút thì sữa vẫn chảy ra. Do đó, nếu bạn bế con cho bú không
đúng cách, cho bú khi trẻ ngủ, khi đang khóc, hoặc cho nằm để bú,... trẻ rất dễ bị sặc sữa.
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   Vì lượng sữa thừa: nên cho trẻ bú theo cữ: 2,5 đến 3 tiếng/1 lần, đừng cho bé bú ngay mỗi khi
trẻ khóc. Bởi rất có thể bé khóc vì lí do khác chứ không phải do đói. Nếu bạn cho bé bú khi
trong dạ dày vẫn còn lượng sữa nhất định trẻ sẽ dễ bị sặc sữa và trớ ra.

  

   Dùng đầu vú cao su sai kích cỡ, không hợp với lứa tuổi cũng làm cho lượng sữa bé nhận được
quá mức cho phép dẫn đến sặc sữa.

  

   Biểu hiện sặc sữa

  

   Trong khi trẻ đang bú, ban đầu trẻ sẽ ho, có hiện tượng như muốn trớ sữa, nếu sặc ít trẻ chỉ
ho 2 - 3 lần rồi hết.

  

   Nếu sặc nhiều trẻ sẽ ho mạnh đến mức tím tái cả mặt, hoặc có tiếng thở bất thường, tiếng khò
khè.

  

   Trường hợp có lẫn cả thức ăn khác, người trẻ sẽ tím tái và có hiện tượng kèm theo như ho kéo
dài, tiếng ho khác thường. Cần đưa trẻ đi bệnh viện ngay.

  

   Đôi khi, không nhất thiết trẻ sặc sữa trong khi đang bú, có khi trẻ đang ngủ, miệng dạ dày khẽ
giãn ra làm cho sữa chảy ra gây sặc.

  

   Cách sơ cứu

  

   Sặc sữa: Đặt trẻ nằm nghiêng, cho đầu hơi thấp để tránh cho sữa hoặc thức ăn còn trong
miệng chảy ngược vào phổi. Điều quan trọng là không nên bế xốc trẻ lên khi có hiện tượng bị
sặc.

  

   Sặc dị vật như hạt đỗ, hạt trái cây, viên kẹo, đồ chơi nhỏ. Vỗ lưng: cho trẻ nằm úp lên cánh
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tay, đầu thấp xuống, bàn tay kia vỗ ở vùng xương giữa lưng 5 lần liên tục để ý vật lạ bắn ra
ngoài.

  

   

  

   Lưu ý khi trẻ sặc vật cứng, ta không nên vội vàng dùng tay cầm hoặc kéo vật ra khỏi miệng
trẻ. Vì ngón tay có thể ấn vào đồ vật bên trong miệng làm cho các mô vùng đó sưng lên, và đôi
khi có thể đẩy vật lạ đó chèn vào khí quản nhiều lên. Cách sơ cứu ban đầu có thể làm được khi
bạn chắc chắn là nhìn thấy vật lạ và mở miệng trẻ để lấy nó ra.
   Việc sặc thức ăn sẽ gặp nhiều ở trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi và là lứa tuổi bắt đầu ăn dặm mà
thực phẩm lại có tính chất cứng hơn, và trẻ cũng có khả năng dùng tay bốc, nắm thức ăn cũng
như vật lạ tự đưa được vào miệng. Nhất là khoảng từ một tuổi trở đi, trẻ đã biết đi, chạy chơi, bố
mẹ nên tập cho trẻ ngồi ăn tại bàn ăn, vừa dạy trẻ ý thức ăn uống, vừa giảm vấn đề bị sặc thực
phẩm.

  

   Điều quan trọng nữa là nên chọn thực phẩm hợp với lứa tuổi, cách bón thức ăn, cách chọn đồ
chơi cho con, kể cả việc chăm sóc và sơ cứu ban đầu cho trẻ đúng phương pháp là một cách
bảo vệ an toàn cho bé yêu của bạn.

  

   Phòng sặc, nghẹn ở trẻ

  

   Nên cho bé bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu, nên bắt đầu cho trẻ ăn dặm đúng lứa
tuổi, từ 6 tháng tuổi trở đi, bởi kỹ năng mút và nuốt của trẻ làm việc tốt hơn lúc mới sinh và trẻ
có thể ngẩng đầu thẳng lên được rồi nên ít có nguy cơ bị sặc.

  

   Không nên cho bé chơi những đồ chơi nhỏ, dễ vỡ, gãy...
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   Chọn thực phẩm hợp với lứa tuổi, chẳng hạn nếu trẻ dưới 3 tuổi không nên cho ăn các loại hạt
đỗ, ngô... nguyên hạt mà nên xay nhuyễn ra.

  

   Sau mỗi lần bú nên bế trẻ thẳng lưng, vỗ nhẹ để trẻ ợ, đẩy bớt hơi thừa ra ngoài.

  

   Theo Nestle
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